



# รางวัลครูสภา ประจำปี ๒๕๓๗

## นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ

ประเภทผู้สอนดีเด่น ในส่วนของการศึกษานอกโรงเรียน

นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ เกิดวันที่ ๒ กันยายน ๒๔๙๔ อายุ ๔๓ ปี จบ การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิชาเอกหัตถกรรม จากโรงเรียนเพาะช่าง และจบปริญญาตรีจากวิทยาลัยครูเชียงใหม่ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการ ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ ในตำแหน่งครู ๒ โรงเรียนห้องสอนศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำหน้าที่สอนวิชาศิลปศึกษา และปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อมาปี ๒๕๒๕ ได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๔ โรงเรียนสารพัดช่างเชียงใหม่ และพัฒนาขึ้นเป็นวิทยาลัยสารพัดช่าง เชียงใหม่ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๖ สอนวิชาการพันท์สีและการทำของที่ระลึก

นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ ทำหน้าที่สอนวิชาสีพระยะสั้น ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่ คือผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน จึงต้องการศึกษาหาความรู้ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ฉะนั้นการจัดการเรียน การสอนจะต้องปรับปรุงและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงานโดยการเลือกสอนวิชาสีต่าง ๆ เช่น การทำผ้าบาติก การมัดย้อม การทำซิลสกรีน การเขียนสีลวดลายเครื่องเงิน พัด เซรามิค รวมทั้งงานประเภท อื่น ๆ ที่ประชาชนสนใจวิธีการสอน จะสอนให้ทำจากของจริงเน้นให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้โดยเริ่มจากการให้ความรู้และพัฒนาไปจนถึงการพัฒนาฝีมือจนเป็นที่ยอมรับของ ตลาดแรงงาน และได้ศึกษาค้นคว้า ทดลอง ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน อยู่ตลอดเวลาให้ทันกับความนิยมของตลาด อีกทั้งได้จัดทำคู่มือการเรียนงานพันท์สีลวดลายด้วยกรวย การทำของที่ระลึกจากเครื่องเคลือบดินเผา และจัดทำเตาเผา เซรามิคชนิดใช้แก๊ส ตลอดจนคู่มือการทำเตา เป็นต้น

นอกจากทำหน้าที่สอนแล้ว ยังได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการพิเศษ เพื่อขยายขอบเขตการจัดการศึกษาวิชาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกล ด้วยการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และจัดทำหลักสูตรการอบรมวิชาชีพ ระยะสั้นให้กว้างขวางขึ้น นอกเหนือจากการอบรมวิชาชีพทางด้านศิลปะที่ดำเนิน การอยู่แล้ว โดยได้ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ จัดอบรมเสริมสวย ตัดผมชาย ตัดเสื้อผ้า ซ่อมวิทยุ ฯลฯ และทำหน้าที่รับผิดชอบโครงการที่สำคัญหลายโครงการ อันได้แก่ โครงการฝึกอาชีพนักเรียนเก่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มีอาชีพ โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยะสั้นให้กับประชาชนชายแดนไทย-พม่า ฝึกอาชีพให้กับ ประชาชนบนพื้นที่สูงและประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงรับผิดชอบโครงการอาชีพป้องกันภัยเอดส์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็ก โดยรับมาอยู่ในอุปการะ อบรมและฝึกอาชีพให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้รวมทั้งยังให้ความร่วมมือในการรับเป็นครูพิเศษของมูลนิธิศิลปชีพพิเศษพระตำหนัก ภูพิงคราชนิเวศน์ ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นครูพิเศษสอนวิชาชีพให้กับ นักเรียนพิการทางสมองและปัญญา โรงเรียนกาวิละอนุกุล และนักเรียนพิการทางหู โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร และรับเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

ความรู้ เป็นที่ปรึกษาทางด้านศิลปะให้แก่บุคคลหน่วยงานต่าง ๆ มากมายภายในจังหวัด จากการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพครู ที่ได้เสียสละและอุทิศเวลาให้กับการพัฒนาอาชีพ ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทำให้นายสุรเกียรติได้รับการยกย่องจากภาคส่งเสริมการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชน ในปี ๒๕๒๙ เป็น ครูตัวอย่างของกรมอาชีวศึกษา ในปี ๒๕๓๐ ได้รับการยกย่องจากมูลนิธิธารน้ำใจ ให้ได้รับรางวัล “คนไทยตัวอย่าง” ประจำปี ๒๕๓๔ เป็นคนแรกและคนเดียวของกรม อาชีวศึกษา ได้รับเข็มกันชีพรัฐประเป่ากระสุน พระนามาภิไธยย่อ สก. จาก กองพันทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับการยกย่องเป็นศิษย์เก่าดีเด่น สาขาผู้สอน จากสภวิทยาลัยล้านนา เชียงใหม่ ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การฝึกหัดครูไทย

นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ เป็นครูด้วยอุดมการณ์แห่งความเป็นครู ได้สร้าง ผลงานที่เห็นเป็นรูปธรรม คือ ผู้ที่จบการศึกษาแล้วไปประกอบอาชีพที่ได้รับการยอมรับ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงนับได้ว่าเป็นผู้สมควรที่จะได้รับการ ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณให้เป็นครูผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่นและรับรางวัลครูสภา ประเภทผู้สอนดีเด่น ในส่วนของการศึกษานอกโรงเรียนประจำปี ๒๕๓๗

## ที่มาข้อมูล

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (๒๕๓๘). **ครูดีคุรุสภา ประจำปี ๒๕๓๔-๒๕๓๗**. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, หน้า ๑๔๓-๑๔๕.